

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY,
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TỈNH
**tại Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong
05 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới**

Ngày 13/5/2022, đồng chí Giàng Páo Mỹ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh (*sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh*) chủ trì Hội nghị trực tuyến đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong 05 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Sau khi nghe báo cáo do Sở Y tế trình bày, ý kiến phát biểu của các đồng chí dự Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh kết luận:

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, sáng tạo, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đến nay dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Tuy nhiên, sau thời gian nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch để trở lại trạng thái bình thường mới, một số cấp ủy, chính quyền có biểu hiện lơ là trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; một bộ phận nhân dân còn tâm lý chủ quan, không khai báo y tế gây khó khăn cho công tác quản lý người bệnh. Sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh bùng phát mạnh, số ca mắc mới trong quý I/2022 liên tục tăng cao, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống, sản xuất của nhân dân.

Thời gian tới, dịch bệnh có nguy cơ tái bùng phát trở lại trên diện rộng với các biến chủng đã có hoặc có khả năng xuất hiện biến chủng mới nguy hiểm hơn. Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo thích ứng an toàn,

kiểm soát hiệu quả và từng bước “bình thường hóa” với dịch bệnh; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, phương án, kịch bản phòng chống dịch mới phù hợp với tình hình dịch hiện tại và trong tình huống dịch bệnh có biến chủng mới.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình và xã hội; thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch khi cách ly, điều trị tại nhà.

3. Tập trung củng cố hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao chất lượng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, chăm sóc bệnh nhân hậu Covid-19. Theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh; giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các trường hợp nhập viện, điều trị. Sử dụng, quản lý cơ sở thu dung, điều trị Covid-19 phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc điều trị đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, tuyệt đối không để phát sinh tiêu cực, lãng phí. Tuyên truyền, vận động người dân tiêm vắc xin, phấn đấu hoàn thành việc tiêm mũi 3 cho người cần tiêm và tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong Quý II/2022; xây dựng kế hoạch tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực y tế, nhất là việc mua sắm, trang thiết bị, vật tư y tế, thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

4. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Tận dụng thời gian dịch bệnh đang được kiểm soát tốt để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2022. Quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; tích cực trao đổi, phối hợp với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc để tháo gỡ khó khăn liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu Ma Lù Thàng - Kim Thủy Hà. Tăng cường kết nối cung cầu, giải quyết việc làm cho lao động; đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong tổ chức các sự kiện, nhiệm vụ lớn của tỉnh, trọng tâm là nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp cho học sinh THPT. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ kịp thời cho các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo quy định.

5. Ban chỉ đạo tỉnh thống nhất:

- Tạm dừng thông cáo báo chí số ca nhiễm Covid-19 hàng ngày. Chuyển chế độ báo cáo tình hình dịch Covid-19 hàng ngày sang chế độ báo cáo định kỳ hàng tuần/tháng và đột xuất theo yêu cầu. Tạm dừng hoạt động các khu cách ly tập trung, bàn giao cho các đơn vị quản lý theo quy định, sẵn sàng kích hoạt lại hoạt động khi có yêu cầu.

- Về khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch 6 tháng đầu năm 2022: UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, thống nhất đối tượng và tổ chức khen thưởng theo quy định.

- Về việc hỗ trợ tiền ăn và nhu yếu phẩm cho công dân cách ly tập trung tại khu cách ly do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các huyện, thành phố quản lý: UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, tổng hợp nhu cầu; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề xuất phương án hỗ trợ kinh phí từ Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh theo quy định, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định.

Văn phòng Tỉnh ủy thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh để Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh,
- BCĐ phòng, chống dịch covid-19 các huyện, thành phố,
- Lưu VPTU.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Đào Bích Vân